

ศูนย์ข้อมูลมติชน

[Matchon Information Center : MIC]*

อมรรัตน์ ดวงสุวรรณ**

อดีต เป็นห้องสมุดเฉพาะของหน่วยงานที่รวบรวมข่าวสาร ภาพข่าวเพื่อสนับสนุนการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง รวดเร็ว เปิดให้บริการเฉพาะบุคลากรของมติชน

ปัจจุบัน เป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นบทความ บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ ภาพข่าว รายงาน และข่าวสังคม (Gossip) ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บข่าวในรูปแบบของกฤตภาค (News Clipping) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์และวารสาร 26 ฉบับ ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี และให้บริการข่าวที่ถูกต้องรวดเร็วแก่สมาชิก โดยบรรณารักษ์จะเริ่มรวบรวมตั้งแต่ตี 3 ถึง 10 โมงเช้า ซึ่งสมาชิกจะได้รับข่าวก่อน 10 โมงเช้าของทุกวัน เปิดให้บริการทั้งบุคลากรของมติชนและบุคคลภายนอก โดยเก็บค่าบริการสำหรับบุคคลภายนอก

พัฒนาการของการจัดเก็บข้อมูลข่าว (News Clipping) ของมติชน

1. Clipping by hand เก็บรวบรวมข่าวโดยตัดเก็บข่าวจากหนังสือพิมพ์และวารสารแล้วปะปะลงกระดาษให้หัวเรื่องและจัดเก็บตามหัวเรื่อง

2. Online News Clipping เป็นบริการจัดส่ง news clipping ผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยลูกค้าต้องซื้อโปรแกรมจัดเก็บและค้นหาข้อมูลไปติดตั้งและสามารถสืบค้นผ่านโมเด็ม (Modem) ซึ่งลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการบริการ

3. CD-ROM News Clipping เป็นการบริการ news clipping ในรูปของซีดี-รอม ซึ่งข่าวที่ถูกคัดเลือกและจัดเก็บในซีดี-รอม นั้นจะผ่านการคัดเลือกโดยบรรณารักษ์มีการให้หัวเรื่อง (Subject) คำค้น (Keyword) ที่สมบูรณ์ และผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จากผู้แต่ง ชื่อบทความ หัวเรื่อง คำค้น และชื่อหนังสือพิมพ์โดยจัดทำในรูปแบบ 1 หัวเรื่อง : ซีดี-รอม 1 แผ่น ซึ่งจัดเก็บตามหมวดหมู่และปีที่พิมพ์ข้อมูล การจัดเก็บในรูปแบบของซีดี-รอมจะช่วยให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ

* ข้อมูลจากการศึกษาฐานศูนย์ข้อมูลมติชน 7 กรกฎาคม 2541

** อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลมติชน ยังมีห้องสมุดภาพซึ่งให้บริการถือปฎิภาพและเข้าต้นฉบับภาพ
ข่าว เหตุการณ์สำคัญ สถานที่ บุคคล ชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี โดย
ช่างภาพชั้นแนวหน้าด้วยระบบจัดเก็บที่ทันสมัย

แหล่งข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลมติชนได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์และวารสาร 26 ฉบับ ดังนี้ มติชน
ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน วัฏจักร สยามรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์ บ้านเมือง
ข่าวหุ้น สยามกีฬา ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการรายสัปดาห์ ฐานเศรษฐกิจ ดอกเบญจธุรกิจ เดอะเนชั่น
สุดสัปดาห์ มจซนสุดสัปดาห์ สยามธุรกิจ คู่แข่งรายสัปดาห์ ผู้จัดการรายเดือน ดอกเบญจ The Nation
Bangkok Post Business Day

บุคลากร

ศูนย์ข้อมูลมติชน มีบุคลากรดำเนินงาน 25 คน แบ่งเป็นบรรณารักษ์ 20 คน และเจ้าหน้าที่

5 คน

การใช้บริการ

เปิดบริการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น..

ผู้ใช้บริการ

1. บุคลากรของมติชน ให้บริการฟรี
2. บุคคลทั่วไป คิดค่าบริการในการเปิดแฟ้ม ๆ ละ 20 บาท ทำสำเนาเอกสารแผ่นละ 10 บาท
3. นักเรียน นักศึกษา แสดงบัตรลด 50%
4. ข้าราชการ ทำหนังสือจากหน่วยงานเพื่อขอเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลจะให้บริการฟรี และ

คิดค่าบริการในการทำสำเนาเอกสารแผ่น ๆ ละ 2 บาท

สถานที่ติดต่อ

บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) 12 เทศบาลนฤมล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 จตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. (02) 580-0021 โทรสาร (02) 580-0552